



**67 ปี**  
**มศว**  
 28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์ M2F ฉบับประจำวันที 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 หน้า 15 มูลค่าข่าว 454,858.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



เป็นเรื่องร่วนวากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวงการการศึกษา หลังจากการเผยแพร่ข้อสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ออกมา

โอเน็ต (O-NET หรือ Ordinary National Educational Test) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ.

สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 น้อยๆ จะน่าจะแนบโอเน็ต ไปประกอบเพื่อสมัครเข้าเรียนในชั้น ม.1 และ ม.4 โดยจะใช้ คะแนนโอเน็ต 20% และอีก 80% เป็นคะแนนสอบของแต่ละ โรงเรียน สำหรับน้องๆ ม.6 ใช้โอเน็ตเพื่อประกอบการสมัคร เข้าเรียนมหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชันถึง 30% ประกอบกับ GPAX 20% และ GAT/PAT อีก 50% ซึ่งสัดส่วนแล้วแต่คณะและ สาขาวิชาจะกำหนด

ในปีนี้เป็นต้นด้วยการโอคตรวจหลังการสอบว่า ข้อสอบ มีเนื้อหาไม่ชัดเจน และมีรายละเอียดเยอะเกินไปกว่าที่นักเรียน จำเป็นต้องเรียน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ จึงออกมาเผยถึงมาตรการการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ว่า จะเผยแพร่ ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบก่อนสอบ โดย สทศ.และสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจัดทำคลังข้อสอบ ที่เน้นคุณภาพ ความหลากหลาย และครอบคลุม รวมถึงให้ หน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำข้อสอบเข้ามา ประเมินข้อสอบ

เมื่อเผยแพร่ข้อสอบออกมา อ.ปิง ดาวเรือง ก หรือ อ.ปิง เจริญศิริวัฒน์ ตัวเต็งชื่อดังที่สอนวิชาภาษาไทยและวิชา สังคมศึกษาฯ ชี้ว่า ข้อสอบโอเน็ต ม.6 วิชาสังคมศึกษา น่าจะมี ข้อสอบผิดพลาดถึง 5 ข้อ และยังมิข้อสอบกำกวมอีก หลายข้อ แม้ทาง สทศ. จะยืนยันว่าผิดพลาดเพียงข้อเดียว

จากนั้น แอนดรูว์ บีกส์ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษชื่อดัง เผยว่า หลังจากที่ได้ดูข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น ม.3 และพูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติ พบว่าข้อสอบน่าจะมีการ เบลยผิดถึง 4 ข้อ คิดเป็น 8% จากข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ

ด้าน พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวไว้ เพื่อไม่ให้สังคมเกิดความคลงแคลงใจ จึงได้ติดต่อ ไปยัง นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. ขอให้ตรวจสอบ รายละเอียดของข้อสอบ และเฉลยเพื่อสร้างความมั่นใจ ให้สังคมภายในสัปดาห์นี้

อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะนำข้อสอบมาจัดสอบ สทศ.ได้มีการตรวจ ข้อสอบ และเฉลยคำตอบโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ดังนั้น คงต้องให้ความเป็นธรรมกับ สทศ. ซึ่งการเปิดเผยข้อสอบครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรก และทาง สทศ.เองก็ยอมรับว่าในปีถัดไปจะต้อง มีการลงในรายละเอียดเพิ่มขึ้น แต่หากพบมีข้อผิดพลาดจริง ก็ต้องยอมรับ และผมจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างเต็มที่ เพราะ ผมเป็นคนกำหนดนโยบายในการเปิดข้อสอบนี้

ทั้งนี้ สทศ.ออกมายอมรับว่าข้อสอบโอเน็ตผิดจำนวน 1 ข้อ ส่งผลให้มีผู้เข้าสอบได้คะแนนเปลี่ยนไป โดยจากจำนวน ผู้มีสิทธิ์สอบ 423,519 คน มีผู้ที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้น จำนวน 135,514 คน ได้คะแนนลดลง 131,292 คน และคะแนน คงเดิม 156,713 คน



E: หัวข่าว.doc 6/20/2016 8:04:21 AM

**น้องวิว-แทนททัย วงศ์บุญเกิด ชั้น บ.4  
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร**

น้องวิวเล่าให้ฟังว่า สำหรับน้องวิว การสอบโอเน็ตครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบมากเท่าไร เพราะได้ยื่นโควตาเพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนเดิมที่มีเพียงเกณฑ์ให้ผ่านค่าเฉลี่ยตามที่กำหนดก็เพียงพอแล้ว โดยขณะทำข้อสอบก็รู้สึกแปลกๆ กับคำถามที่มีความกำกวม จึงอยากให้การออกข้อสอบมีความชัดเจนมากกว่านี้ เพื่อให้เหมาะสำหรับการสอบเพื่อวัดผลระดับประเทศ

ซึ่งหากผลสรุปออกมาว่าข้อสอบนั้นผิดจริง น้องวิวก็คงรู้สึกแย่มากๆ เพราะมันเป็นสิทธิ์ของเราที่จะได้คะแนนในข้อนั้น สำหรับเพื่อนๆ ที่จำเป็นต้องใช้คะแนนเพื่อยื่นเรียนต่อที่อื่น คะแนนที่ต่างกันนิดเดียวก็อาจจะทำให้เขาพลาดสิทธิ์ในการเข้าเรียนก็เป็นได้



**น้องกนต์-ฉันทะพิชญ์ ว่าที่นิสิตคณะ  
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

น้องกนต์บอกว่า รู้สึกชินแล้วกับข้อสอบที่ผิดมาตลอดทุกปี รู้สึกเฟลและโมโหที่ทาง สทศ.ไม่ยอมแก้คะแนนให้ รวมถึงไม่ออกมายอมรับตั้งแต่แรกว่าข้อสอบผิด ซึ่งข้อที่ผิดนั้นเป็นสิ่งที่สามารถเปิดเจอในหนังสือเลย มันเถียงไม่ได้อยู่แล้ว

สำหรับผู้รับผิดชอบควรแสดงความรับผิดชอบที่อาจจะเป็นการลาออกก็ได้ เพราะการสอบโอเน็ตเป็นการสอบระดับประเทศ เพื่อวัดผลขนาดของเด็กไทย ส่วนผู้ออกข้อสอบก็ควรรับผิดชอบเช่นกัน โดยในอนาคต ควรมีการทำให้ข้อสอบมีความชัดเจน มีการตรวจสอบให้ดีขึ้น ไม่กำกวมเหมือนอย่างที่ผ่านมา

ไม่เพียงแต่เด็กที่ต้องลุ้นกันทุกครั้งหลังการสอบเสร็จสิ้น ผู้ปกครองก็ต้องกังวลว่าจะเกิดปัญหากับข้อสอบหรือไม่ ทั้งที่การสอบวัดผลระดับประเทศควรมีมาตรฐานที่ชัดเจน รวมถึงมีการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาตลอด 12 ปีที่มีการสอบนี้มา